

Số: 674 /SGDDĐT-VP

Gia Lai, ngày 23 tháng 4 năm 2020

V/v chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 910/UBND-KGVX ngày 23/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đề chủ động trong công tác chuẩn bị đón học sinh THCS, THPT, học viên, sinh viên đi học trở lại vào ngày 27/4/2020 và học sinh Mầm non, Tiểu học vào ngày 04/5/2020 khi có quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

- Các trường THCS, THPT, các trung tâm GDNN-GDTX, trường CĐSP khẩn trương vệ sinh trường, lớp học, làm sạch bàn ghế, tẩy trùng các thiết bị dạy học; đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, có đủ nước sạch và xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt để kiểm tra tình hình sức khỏe của học sinh, học viên, sinh viên, .., tất cả sẵn sàng trước 17 giờ ngày 26/4/2020; các trường Mầm non, Tiểu học trước ngày 03/5/2020.

- Tổ chức đón học sinh, học viên, sinh viên trở lại trường, ổn định tình hình và duy trì nền nếp dạy học theo chương trình quy định. Tổ chức chào cờ tại lớp học trong tuần đầu và quán triệt, hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 (theo tài liệu đã được cung cấp cho các đơn vị). Đối với các trường nội trú, bán trú phải có phương án tổ chức nuôi dạy phù hợp đảm bảo công tác phòng chống dịch (nhất là vấn đề tổ chức ăn uống, sinh hoạt tập thể của học sinh. Không tập trung cùng lúc mà phải có kế hoạch cho học sinh ăn, uống và sinh hoạt theo phòng ở để dễ kiểm soát, không cho học sinh dùng chung chén, đĩa; chén bát đĩa sau khi sử dụng phải rửa xà phòng và tráng bằng nước sôi để đảm bảo vệ sinh,...).

- Phối hợp với phụ huynh quản lý chặt chẽ tình trạng sức khỏe của học sinh trước khi đến lớp. Tuyên truyền và liên hệ với phụ huynh học sinh nếu phát hiện con em mình có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở thì không cho đến trường mà phải liên hệ với cơ sở y tế để hỗ trợ khám và điều trị theo quy định. Đặc biệt là hạn chế cho con em mình đến những nơi công cộng đông người như: các cơ sở du lịch, tham quan danh lam thắng cảnh, các tụ điểm vui chơi, giải trí, hồ bơi, các rạp chiếu phim, các nhà hàng ăn uống; cà phê giải khát, ...

